

Số: 363 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng**

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và 9 tháng năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới và một số kiến nghị của Thành phố. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Thành phố, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đà Nẵng có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển; người dân thân thiện, có truyền thống đoàn kết, hiếu học, năng động, sáng tạo và ý thức vì cộng đồng; sự năng động sáng tạo của các cấp lãnh đạo qua các thời kỳ; tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, qua 30 năm đổi mới, Đà Nẵng đã trở thành một trong những địa phương phát triển vượt bậc, toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng, du lịch và quản lý đô thị khá tốt. Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, luôn ở nhóm dẫn đầu. Đà Nẵng đã bước đầu xây dựng được hình ảnh của một thành phố an toàn, thân thiện và đáng sống.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng về những kết quả đạt được trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố đã tập trung thực hiện các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả khá toàn diện: GDP tăng bình quân 9,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ chiếm 62,6%. Khách du lịch tăng trên 20%/năm, trong đó, khách quốc tế tăng trên 25%/năm; thu từ du lịch tăng 30,6%/năm. Thành phố đã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và không còn hộ có thu nhập dưới 500 nghìn đồng/người/tháng. Tỷ lệ số người dân trên một doanh nghiệp là 57/1, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; giải quyết việc làm mới cho 3,2 vạn lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Trong 9 tháng năm 2016, Đà Nẵng tiếp tục đạt những kết quả nổi bật: GDP trên địa bàn tăng 8,85%; có 3.345 doanh nghiệp mới thành lập (tăng 37% về số doanh nghiệp và tăng 33% về số vốn); thu hút gần 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 11,1%; tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, với nhiều thương hiệu tốt.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Thành phố còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức:

Đà Nẵng có diện tích nhỏ, đất đai ít, chủ yếu còn lại phía tây Thành phố. Tăng trưởng kinh tế từ năng lực sản xuất nội tại chưa bền vững, quy mô kinh tế còn nhỏ; kinh tế tư nhân chưa phát triển mạnh. Vai trò kết nối, hội nhập liên kết trong nước và hội nhập quốc tế chưa rõ nét, hạ tầng đối ngoại với quốc tế và khu vực còn nhiều khó khăn. Thành phố chưa phát huy hết vai trò địa phương đầu tàu trong phát triển vùng; chưa có nhiều dự án động lực; thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ viễn thông, tài chính và kinh tế biển. Nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIẠN TỚI

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố cần phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những mặt tồn tại, đoàn kết, nỗ lực, có khát vọng, tầm nhìn xa, rộng hơn, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt, sớm đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố phát triển toàn diện, là điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trước hết, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo; cùng với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phải là một động lực, đầu tàu kéo tốc độ tăng GDP của cả nước.

Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Thành phố thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60, 36a của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về quy hoạch phát triển thành phố, với tầm nhìn Đà Nẵng phải trở thành một thành phố thông minh, một trung tâm giao thương, trung tâm dịch vụ quốc tế, một điểm đến cho các nhà đầu tư, du khách, thu hút nhân tài...; một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực và thế giới như Singapore và Hồng Kông;

Quy đất của Thành phố rất hạn chế, vì vậy làm sao để phát triển không dựa trên mở rộng quỹ đất mà sử dụng thông minh, hiệu quả quỹ đất là rất quan trọng;

Mô hình phát triển mà Đà Nẵng lựa chọn, đòi hỏi phải là một thành phố mở cửa, hội nhập, thu hút và hội tụ nhân tài trong nước và quốc tế; cần quan tâm cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; hình thành một hệ sinh thái cho dịch vụ giáo dục, nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp.

3. Tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ thông tin, thân thiện với môi trường; đồng thời tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Phấn đấu đạt 40 đến 45 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020.

4. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại và phải xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố; nghiên cứu để phát triển mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục chất lượng cao; theo đó, cần đặc biệt chú ý đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch, dịch vụ; tạo được chuỗi liên kết, là hạt nhân trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung và hệ thống trung tâm du lịch lớn của cả nước.

5. Tập trung đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển; theo đó, có giải pháp để hỗ trợ về tín dụng, đào tạo nghề cho ngư dân, phát triển nhanh cả về số lượng và công suất tàu cá để ngư dân khai thác vùng biển xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, cải thiện và nâng cao đời sống, cùng các lực lượng chức năng gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

6. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với từng bước cơ cấu lại ngân sách địa phương, phân đầu giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để tăng chi cho đầu tư phát triển. Thành phố cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề xuất chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa chất lượng cao của Vùng.

7. Tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, bộ máy chính quyền các cấp từ Thành phố đến xã, phường phải nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động; xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

8. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... Chủ động theo dõi tình hình và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

9. Năm 2017, Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; đây là cơ hội để Thành phố quảng bá du lịch, phát triển thương mại, thu hút đầu tư..., nâng cao vị thế của Thành phố và cả nước với bạn bè quốc tế. Vì vậy, Thành phố cần có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt

chế với các bộ, ngành, địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và khai thác thật tốt cơ hội của sự kiện lớn mang lại.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

1. Về ban hành Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng: Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định nêu trên, đảm bảo phù hợp với đặc thù của Thành phố, tạo bước đột phá, tăng thẩm quyền gắn với trách nhiệm của Thành phố; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 10 năm 2016.

2. Về cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2016.

3. Về hỗ trợ Thành phố kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, nhất là đầu tư vào Khu Công nghệ cao: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ Thành phố xúc tiến đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng, nhất là các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn có tiềm lực mạnh, đầu tư vào Đà Nẵng.

4. Về ổn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương như hiện nay là 85% trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của Thành phố trong xây dựng phương án về tỷ lệ điều tiết phù hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2017 - 2020, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư các dự án phục vụ khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các công trình quan trọng, trọng điểm theo Nghị quyết 33 và 75-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

5. Về cơ chế liên kết vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Thành phố phối hợp với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020. Lãnh đạo Chính phủ sẽ làm việc với Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung để chỉ đạo tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng, bảo đảm hiệu quả.

6. Về Dự án Xây dựng Hành lang Kinh tế Đông Tây 2: Đây là điểm đến quan trọng; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 11 tháng 8 năm 2016.

7. Về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Ươm tạo Công nghệ cao Đà Nẵng: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ

Khoa học và Công nghệ xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư từ Chương trình quốc gia phát triển Công nghệ cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ Thành phố thực hiện Chương trình khoa học công nghệ Quốc gia cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

8. Về mở rộng, nâng cấp Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ Nông nghiệp và Y dược cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thẩm định, phê duyệt Đề án; trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế đề xuất hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về chủ trương trang bị 30 xe ô tô cho Thành phố để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 từ nguồn ngân sách địa phương: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tiểu ban Hậu cần APEC 2017 xem xét đề nghị của Thành phố, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

10. Về Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G: Giao Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương đề xuất nguồn vốn để triển khai Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Về mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (giai đoạn 2, đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha): Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo khởi công Dự án trong Quý I/2017.

12. Về đầu tư Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP có sử dụng nguồn vốn ODA: Đồng ý về nguyên tắc; Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 11 tháng 8 năm 2016 để khởi công Dự án trong năm 2018.

13. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cò Cò (01 km, đoạn qua thành phố Đà Nẵng): Thành phố Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Nam để triển khai Dự án này.

14. Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư công năm 2017, đảm bảo thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xem xét đề nghị nêu trên, đảm bảo điều kiện cho Thành phố triển khai thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp dự kiến danh mục dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi, tuyến đường vành đai phía

Tây từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi Quốc hội có chủ trương đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.

15. Về hỗ trợ nguồn vốn cho các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Đê, kè Mân Quang; Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của Thành phố): Việc đầu tư các dự án trên là cần thiết; giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

16. Về đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng: Thành phố khẩn trương xây dựng Quy hoạch chi tiết trung tâm nghề cá lớn và cảng cá động lực; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định đầu tư Cảng cá Thọ Quang, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn để thực hiện.

17. Về vốn hoàn trả cho Dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, bố trí nguồn vốn hoàn trả cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020; xử lý cụ thể đề nghị của Thành phố về phân bổ phần kinh phí còn dư của 2 dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A và Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

18. Dự án tuyến đường gom đường sắt từ Ngã Ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm: Đồng ý về chủ trương; Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

19. Về Dự án di dời ga đường sắt: Đồng ý triển khai Dự án theo hình thức PPP; ga đường sắt mới phải đảm bảo đáp ứng Quy hoạch phát triển Thành phố về lâu dài, nhà ga văn minh, hiện đại. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc đầu tư Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm các điều kiện để khởi công dự án trong năm 2017.

20. Về bổ sung sân Golf tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện, tiêu chí xây dựng sân golf quy định tại Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2012; đề xuất việc bổ sung sân golf nêu trên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

21. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Đôn để mở rộng thực hiện dự án Khu dân cư Phúc Lộc Viên: Đồng ý về chủ

trương, khuyến khích các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp để di dời sớm và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị, hạn chế ô nhiễm môi trường. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5737/VPCP-KTN ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

22. Về điều chỉnh lại quy hoạch Dự án Làng Đại học tại Hòa Quý-Điện Ngọc để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án tổng thể (quy hoạch phát triển đại học trong khu vực, nguồn lực con người, nguồn lực về vốn...để thực hiện), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

23. Về tăng số lượng bàn chia bài có người chia (từ 8 bàn lên 120 bàn) tại Khu Du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, Đà Nẵng: Thực hiện theo đúng Kết luận số 75-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2013 và Kết luận số 16-TB/TW ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính trị; giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cập nhật, hoàn thiện phương án và làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, YT, XD, GD&ĐT, VH&DL, KH&CN;
- Tiểu ban hậu cần APEC 2017;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT; TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).Vinh 44

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Tiến Dũng